

สพฐ.มีหนังสือแจ้งการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับ

นำเสนอเมื่อ : 3 ม.ค. 2564

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือราชการ ที่ ศธ 04001/ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/ ๖ ๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้อสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) มีการ
แพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต
ของนักเรียนและนักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว อีกทั้ง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จึงได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้อสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้อสถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ
ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด 19 (ศบค.) กำหนดใน ๒๘ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ดาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร
และระนอง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดังประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทราบ
โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตาม
ประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมขอให้กำชับสถานศึกษาในสังกัดติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทั้งด้าน
สุขภาพอนามัย และด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่เหมาะสม

อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์
และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุข และจากศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของรัฐบาลและของจังหวัดในพื้นที่ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฏฐ์ อนันต์เกษม)
ขอสงวนสิทธิ์ในนาม
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักผู้อำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๑๘๘ ๕๕๘๘๙ โทรสาร ๐ ๒๒๑๘๘ ๕๕๗๓๓

